



ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยประกาศรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

เทศบาลนครนนทบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑. กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษา ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๑

๑.๑ การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมในการพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ การตรวจสอบประวัติและความประพฤติให้ไปดำเนินการยื่นด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี (เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้นำใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี ส่งมาที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษา ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๑ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

๑.๓ ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๒ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดไม่ดำเนินการหรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ละสิทธิและจะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี

๒. เทศบาลนครนนทบุรีจะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน) และจะทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) เมื่อได้รับผลการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติอาชญากรว่าไม่ปรากฏความผิดหรือไม่มีผลของคดีแล้วเท่านั้น

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏว่าผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศรับสมัครฯ อยู่ก่อนหรือหลังการสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลนครนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานการศึกษา

แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนทบุรี ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
	สำนักงานการศึกษา		
	พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ		
	ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน		
๑	นางสาวปรีดา ศิลาวุธ	ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน	
๒	นางสาวพัชรินทร์ พ่วงเพ็ชร	ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน	
๓	นางสาวรัตติจร ส่ำรวมจิต	ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน	
	พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ		
	ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก		
๑	นางสาวปิ่นเพชร ชามาตย์	ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	
๒	นางสาวสุพัตรา บริบูรณ์	ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	
๓	นางสาวศศิธร แสงพลสิทธิ์	ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	
๔	นางสาวภาวีย์ เอี่ยมสะอาด	ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	
๕	นางสาวฉัฐมณีนธ์ แสงมณี	ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	